



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์นำร่อง ลงนามบันทึกข้อตกลง กระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย พื้นที่ภาคกลาง ณ สหกรณ์ดอนเจดีย์ จำกัด จ.สุพรรณบุรี

นายวินัย กลีร์ักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ในช่วงที่ผ่านมา นับเป็นความสูญเสียที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และสร้างผลกระทบอย่างหนักต่อพื้นที่การเกษตร เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าว เมื่อปริมาณน้ำลดลงเกษตรกร ต้องเตรียมพื้นที่ เพื่อชดเชยกับความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงมีความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ในการเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการช่วยเหลือเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการ กรมฯ จึง จัด “โครงการส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีในขบวนการสหกรณ์” ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี กับสหกรณ์ที่มีสมาชิกทำนา ซึ่งต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว และปัจจุบันมีปริมาณความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในฤดูกาลเพาะปลูกที่กำลังจะมาถึง โดย จะเริ่มเปิดตัวโครงการ ณ สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี มีโรงปรับปรุงเมล็ดพันธุ์และห้อง LAB ในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นแกนหลักในการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่สหกรณ์ ในเขตพื้นที่ภาคกลาง

ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์ดอนเจดีย์ จำกัด จ.สุพรรณบุรี สหกรณ์เมืองชัยนาท จำกัด จ. ชัยนาท สหกรณ์เมืองสระบุรี จำกัด จ.สระบุรี และภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จ.อุทัยธานี สหกรณ์พรหมพิราม จำกัด จ. พิษณุโลก สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด และสหกรณ์หนองบัวพัฒนา จำกัด จ.สุโขทัย รวมจำนวน 7 แห่ง จะนำตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มาจัดแสดง พร้อมทั้งตัวแทน จากสหกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาร่วมลงนามทำข้อตกลง ในการซื้อขายเมล็ดพันธุ์จากสหกรณ์ทั้ง 7 แห่ง

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า สำหรับโครงการส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีในขบวนการสหกรณ์ ที่จัดขึ้นครั้งนี้เป็นการ แสดงให้เห็นถึง นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความต้องการในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ ประสบอุทกภัย และ ต้องการกระจาย เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี ออกสู่พื้นที่การเพาะ ปลูก ตลอดถึงการ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้เข้าถึงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ซึ่งจะทำให้สหกรณ์และเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ได้ซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ดีจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในขบวนการสหกรณ์ และเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กับสหกรณ์ผู้มีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว อีกด้วย โดยโครงการดังกล่าว นี้ จะจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือการ ให้การช่วยเหลือระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกับสหกรณ์ที่ต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว ในครั้งต่อไป ณ สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายสำคัญที่จะส่งเสริม สนับสนุน สหกรณ์ต่างๆ ทั้งด้านเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ หรือองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง มีผลประกอบการที่ดี อันจะส่งผลถึงความอยู่ดีกินดีของสมาชิกสหกรณ์ต่อไป และหนึ่งในความช่วยเหลือดังกล่าว คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี ทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เพื่อที่จะสามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ ออกสู่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป อันจะส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ต้นทุน ต่อหน่วย ในการผลิตลดลงและยังเป็นการพัฒนาคุณภาพของผล ผลิตให้สูงขึ้นอีกด้วย ปัจจุบันมีสหกรณ์ที่มีโรงงาน ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์จำนวน 64 สหกรณ์ และสหกรณ์ที่มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบ

มาตรฐานเมล็ดพันธุ์จำนวน 19 สหกรณ์ จึงทำให้สหกรณ์สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปได้อย่างเพียงพอ” นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว.
